

Số: /BC-HĐTDKT

Kỳ Khang, ngày 15 tháng 1 năm 2024

BÁO CÁO
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Thâm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND Huyện Kỳ Anh, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ và nhân dân trong toàn xã, nên phong trào thi đua đạt được những thành tích quan trọng, góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân xã nhà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng An ninh đã đề ra trong năm 2024.

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua.

Ngay từ những ngày đầu năm 2024 UBND xã Kỳ Khang đã kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng căn cứ vào tình hình cụ thể để xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thi đua cho 11 đơn vị thôn xóm, các ban ngành đoàn thể tổ chức ký cam kết, đăng ký thực hiện tiêu chí thi đua, xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua phù hợp với từng lĩnh vực, tăng cường các hoạt động giao lưu, tham gia học tập các mô hình, điển hình tiên tiến trong và ngoài huyện, tổ chức hội nghị đánh giá xếp loại, biểu dương các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ký kết chương trình phối hợp với các đoàn thể, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân tôn vinh khen thưởng kịp thời đến người trực tiếp lao động, tổ chức kiểm tra phổ biến nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi, do vậy đã khích lệ động viên kịp thời cán bộ, nhân dân, thi đua lập thành tích cao trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 được sự quan tâm của cấp trên cùng sự tập trung chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

từ xã đến thôn với các hoạt động rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên hội viên ở các cơ quan, đơn vị, các thôn trong địa bàn, cán bộ và nhân dân xã nhà đã đạt được những kết quả sau đây:

2. Về phát triển kinh tế:

Tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất hết diện tích đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện, thời tiết cho năng suất hiệu quả cao, công tác phòng dịch cho cây trồng, vật nuôi, công tác bảo vệ sản xuất, trồng rừng nguyên liệu sau khi khai thác được các thôn quan tâm chú trọng nên năng suất, sản lượng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 701 tỷ đồng, đạt 103,30% KH, tăng 138 tỷ đồng so với năm 2023.

3. Về xây dựng Nông thôn mới.

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí NTM đã đạt, tiếp tục củng cố, nâng cấp các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, đường găng tiêu chí NTM nâng cao. Tổ chức lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới và tết trồng cây. Tổ chức 2 đợt phát động tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn toàn xã. Tổ chức 40 cuộc họp thôn, tổ liên gia quán triệt triển khai nhiệm vụ XDNTM. Tuyên truyền trên hệ thống cùm loa 11 thôn hàng ngày, hàng tuần về xây dựng NTM, đăng tải các hình ảnh tuyên truyền qua zalo, facebook với nội dung như: tuyên truyền thực hiện phong trào ra quân thực hiện sắp xếp nhà ở gọn gàng ngăn nắp, chỉnh trang vườn hộ, di dời các công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi chưa hợp lý, tháo dỡ các công trình không sử dụng, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng hố xử lý nước thải hộ gia đình... đã làm thay đổi nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong năm xây dựng 8 vườn mẫu; Xây dựng thêm 01 mô hình trong phát triển sản xuất; lũy kế đến hết năm 2024 có 86 mô hình, trong đó có 11 mô hình lớn, 12 mô hình vừa, 63 mô hình nhỏ.

Làm đường giao thông, rãnh thoát nước, phục hồi mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ từ ngân sách các cấp tại Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 và Nghị quyết số 124/2024/NQ-HĐND ngày 04/5/2024 của HĐND tỉnh đạt kế hoạch đề ra; đường bê tông hoàn thành 3,31 km đạt 112% chỉ tiêu huyện giao, kênh nội đồng 0,197km đạt 39,4%KH.

Tập trung chỉ đạo bộ sung các thiết chế văn hoá tại thôn như chỉnh trang sân bóng đá, sân bóng chuyền, bổ sung các dụng cụ thể thao đơn giản tại nhà văn hoá

thôn; một số thôn thực hiện tốt như: Vĩnh Long, Vĩnh Phú, Đồng Tiến, Sơn Hải, Phú Thượng...

Đáng chú ý trong những tháng cuối năm 2024 xã Kỳ Khang có 2 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu là thôn Phú Thượng và thôn Vĩnh Phú.

4. Về văn hóa xã hội:

Công tác thông tin, tuyên truyền được đổi mới, đảm bảo kịp thời, phong phú, đa dạng, về hình thức. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi; Phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện, số lượt phát thanh tuyên truyền 612 lượt. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Kỳ Khang nhiệm kỳ 2024-2029; Tổ chức giải bóng chuyền nam nữ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 02/9, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, khơi dậy, phát triển mạnh mẽ phong trào văn hóa, thể thao trong quần chúng Nhân dân. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đạt nhiều kết quả; hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở được đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ, đời sống văn hoá, tinh thần của người dân ngày được nâng lên rõ rệt. Giữ vững 11/11 thôn văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa đạt 93%, gia đình thể thao đạt 46%. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao được duy trì và phát huy hiệu quả như thôn Sơn Hải, thôn Đồng Tiến, thôn Trung Tiến, thôn Trung Tân, thôn Tiến Thành, thôn Vĩnh Phú.... Thực hiện tốt chế độ chính sách với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội. Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ nông lâm đúng theo quy định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3.81%, hộ cận nghèo 4.3%, hộ Nông, Lâm, Ngư, Diêm nghiệp có mức sống trung bình 79,96%. Các thôn làm tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội như Đồng Tiến, Quảng Ích, Tiến Thành, Sơn Hải, Trung Tiến...

Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, hoàn thành chương trình Giáo dục mầm non, chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 98,72%. Năm học 2023-2024 cả 4 trường đều đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trường Tiểu học Kỳ Khang 2 xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Trường THCS được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi. Công tác xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến. Kết quả vận động tài trợ tại các cơ sở giáo dục đạt hơn 1.2 tỷ đồng; huy động nguồn ngân sách các cấp, tranh thủ dự án, chương trình và các nguồn hợp pháp để đầu tư CSVC theo hướng hiện đại, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

Trong năm 2024 có 10.992 lượt người đến khám và điều trị tại trạm y tế xã, thực hiện tốt chương trình tiêm vắc xin cho các đối tượng trong diện tiêm chủng, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế 91,5%. Tổ chức 02 cuộc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm với 39 lượt hộ. Tổ chức tuyên truyền, tư vấn 01 đợt cho 150 lượt người về chăm sóc sức khỏe sinh sản; Tổng số trẻ sinh trong năm 96 trẻ, trong đó người sinh con thứ 3 trở lên có 36 người, tỷ lệ 37.5%. Tổ chức tốt công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm.

5. Phong trào MTTQ và các đoàn thể:

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên đã vận động quyên góp được 346 suất quà với số tiền 175,6 triệu đồng, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, các đối tượng hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động mua 14 sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền 56.000.000 đồng.

Năm 2024 vận động 387 mộ, (trong đó mộ có chủ 219 mộ, mộ vô chủ 168 mộ) nằm rải rác trên các cánh đồng về nghĩa trang tập trung, tại các thôn Tiên Thành, Sơn Hải, Đồng Tiến, Phú Thượng, Đậu Giang, Vĩnh Long, Hoàng Dụ, Vĩnh Phú, Quảng Ích. Tổ chức triển khai nhiều hoạt động tư vấn việc làm, tư vấn học nghề và xuất xuất lao động, trong năm đã giải quyết việc làm cho 4.184 lao động, trong đó xuất khẩu lao động là 1.320 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,34%.

Thực hiện phong trào cả Nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, MTTQ đã ban hành và Triển khai kế hoạch vận động quỹ vì người nghèo. Năm 2024, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các khu dân cư, các đơn vị, trường học đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm tâm đã hưởng ứng, kêu gọi vận động ủng hộ với số tiền 162.169.000 đồng . Các đơn vị triển khai đạt kết cao như

trường THKK 1 gần 9,4 triệu đồng; trường Mầm Non hơn 9,2 triệu đồng; trường THCS 9,1 triệu đồng; trường THKK 2 gần 7,3 triệu đồng; thôn Trung Tiến 4,5 triệu; thôn Trung Tân 4 triệu; thôn Sơn Hải 4 triệu...Ứng hộ đồng bào bị bão số 3 tiếp nhận được 413.538.000 đồng, và nhu yếu phẩm trị giá trên 46 triệu đồng. Tất cả các thôn và các cơ quan đơn vị đã thực hiện tốt, trong đó tiêu biểu là các trường học như trường THKK1 gần 40 triệu; trường Mầm Non gần 37 triệu; trường Tiểu học Kỳ Khang 2 hơn 36 triệu đồng, trường THCS hơn 25 triệu đồng. Các thôn thực hiện tốt như Trung Tiến hơn 35 triệu đồng, Sơn Hải hơn 34 triệu đồng và TrungTân gần 29 triệu đồng...

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Nhân dịp tết Nguyên Đán tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ trao 15 suất quà cho thanh niên và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tổng 4,5 triệu đồng. Tổ chức chương trình gói bánh chưng xanh gây quỹ trao quà cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại chi Đoàn trường Mầm non, chi Đoàn Sơn Hải tổng số quà trao 50 suất trị giá 15 triệu đồng.

Tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chủ điểm: Tuổi trẻ Kỳ Anh vững niềm tin với Đảng. Tuyên truyền luật an toàn giao thông, quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, phòng ngừa tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng, luật hôn nhân gia đình. Tổ chức sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân và 35 năm ngày quốc phòng toàn dân. Tổ chức sinh Đoàn chủ đề tuổi trẻ Kỳ Anh tự hào một giải non sông.

Tổ chức 4 đợt thu gom rác thải trên bờ biển và trao tặng 200 lá cờ Tổ Quốc và áo phao cho ngư dân biển với hơn 300 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia hoạt động.

Trong dịp Hè: Tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí tại đơn vị Đạu Giang, tại trường Tiểu học Kỳ Khang 2 và trao 10 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho trẻ em. Phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước. Khai giảng khoá học bơi hè 2024 và dạy bơi miễn phí cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Liên Hiệp phụ nữ: Triển khai có hiệu quả các Phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Phụ nữ Kỳ Khang sáng tạo, đổi mới triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương” Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, gắn với xây dựng nông thôn mới” thành lập thêm 2 mô hình câu lạc bộ “ Gia đình 5 có – NTM kiểu

mẫu” và “Chi hội Phụ nữ kiểu mẫu” xây dựng và duy trì 9 mô hình ngôi nhà xanh, thường xuyên thu gom rác tái chế đảm bảo vệ môi trường và gây quỹ, năm 2024 thu về số tiền 33,6 triệu đồng. Tổ chức 2 cuộc sinh hoạt chuyên đề “ Xây dựng gia đình hạnh phúc” và chuyên đề “Giữ gìn, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam” với sự tham gia của trên 300 hội viên phụ nữ; tổ chức 9 cuộc tuyên truyền về phân loại rác thải, chính sách BHXH, BHYT, luật an toàn giao thông, phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tham gia hoạt động giao lưu sáng kiến truyền thông xây dựng môi trường xanh do Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức, tổ chức Mít tinh giao lưu văn nghệ, dân vũ và các hoạt động TDTT kỷ niệm 94 năm ngày thành lập hội, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Hội LHPN xã và 7 chi hội đã tổ chức cho hội viên hành hương về các địa chỉ đỏ, tham quan trải nghiệm các danh lam thắng cảnh trong nước. Tổ chức thành công hội sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu PN xã, nhiệm kỳ 2021-2026, kết nạp 16 hội viên danh dự vào tổ chức hội. Tham gia thực hiện có hiệu quả các hoạt động xây dựng nông thôn mới, vận động 576 hộ gia đình hội viên tham gia, chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp nhà cửa, gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; trồng 3500 m hàng rào xanh; huy động trên 5000 lượt hội viên thường xuyên tham gia làm vệ sinh môi trường trên địa bàn 11 thôn; các hoạt động nhân đạo, từ thiện được tổ chức hội quan tâm, đỡ đầu 2 trẻ em mồ côi mỗi năm 7,2 triệu đồng; vận động quyên góp số tiền trị giá 69,3 triệu đồng, trao tặng 128 suất quà, 10 mô hình sinh kế cho gia đình hội viên nghèo, gia đình chính sách, ốm đau, hoạn nạn. Hỗ trợ Hội người mù huyện Kỳ Anh tiêu thụ 450 cái chổi, với số tiền 13,5 triệu đồng. Tham mưu giới thiệu 3 hội viên ưu tú học lớp cảm tình đảng, đến nay đã kết nạp 1 Đ/c là chi hội phó PN vào hàng ngũ của đảng.

Hội Nông dân: Hội đã chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tổ chức đi kiểm tra tại 11 thôn. Nhất là 2 thôn đăng ký nghiệm thu năm 2024 là thôn Vĩnh Phú, Phú Thượng. Trong đó tập trung xây dựng vào hướng dẫn tiêu chí vườn hộ, công trình chăn nuôi, toàn xã có 2682 lượt người tham gia và chỉnh trang 286 vườn hộ, Xây dựng, tu sửa 19 công trình chăn nuôi. Hội đã trực tiếp vận động, hướng dẫn, định hướng việc xây dựng mô hình cho các hội viên đã vận động xây dựng 6 vườn mẫu, 1 mô hình kinh tế. Phối hợp với UBND Xã, cùng Cấp uỷ - Ban cán sự thôn Đậu Giang xây dựng thương hiệu lúa hữu cơ với diện tích 17 ha, xây dựng mô hình tái tạo nguồn rươi tự nhiên. Lắp đặt mới 20 hố đựng vỏ thuốc bảo vệ thực vật lũy kế đến nay có 75 hố đựng thuốc bảo vệ thực vật và phát động hội viên ra quân thu gom rác thuốc Bảo vệ thực vật tại các xứ đồng theo hàng tháng.

Phối hợp Phòng Nông nghiệp, Trung tâm ứng dụng tổ chức 6 buổi tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp vụ Xuân, Hè Thu về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tại các thôn. Tặng 240 gói phân lân cho hội viên. Tổ chức 1 cuộc tập huấn kỹ thuật chăn nuôi phòng chống dịch bệnh cho bò, kỹ thuật chăn nuôi bò nái sinh sản chuyên phối tinh giống bò chất lượng cao cho bà con nhân dân, tập huấn 1 cuộc tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy hải sản. Cung ứng 14,2 tấn giống lúa, Cung ứng 89 tấn phân bón Lâm Thao và phân vi sinh Quế Lâm, 270kg bã diệt chuột phục vụ cho bà con nông dân sản xuất vụ Xuân và vụ Hè thu năm 2024. Các chi hội quan tâm công tác nạo vét kênh mương phục vụ cho sản xuất nông nghiệp năm 2024. Trong năm hội đã kết nạp được 43 hội viên tại các chi hội. Tết “ Vì người nghèo” được Hội và các chi hội quan tâm trao tặng 32 suất quà trị giá 14,5 triệu đồng. Trao 21 suất quà trị giá 6,2 triệu đồng nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Phối hợp với các đoàn thể nấu bữa cơm động viên lực lượng dân quân tham gia huấn luyện quân sự năm 2024. Phối hợp với Ban công an làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân cài đặt chữ ký số và tích hợp thẻ bảo hiểm cho bà con nhân dân. Phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp đến thời điểm này có 456 hộ vay dư nợ 74 tỷ đồng và không có nợ quá hạn. Vận động 56 hội viên tham gia bảo hiểm xã hội, 1882 hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tổ chức thành công giải Cà kheo bãi biển chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4. Tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi nam nữ chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024). Thành lập 1 tổ hội nghề nghiệp đánh bắt thủy hải sản tại thôn Trung tâm, 1 chi hội nghề nghiệp về đánh bắt thủy hải sản tại thôn Trung Tiến. Tổ chức ra mắt câu lạc bộ nông dân với pháp luật và câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Hội Cựu Chiến binh: Hội Cựu chiến binh chủ động công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho hội viên, thế hệ trẻ nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội cựu chiến binh Việt Nam, 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VII; thành lập câu lạc bộ “CCB với pháp luật” cấp Hội CCB xã, 11 Câu lạc bộ “CCB tự quản bảo vệ môi trường” tại các thôn; quyên góp tặng 46 suất quà với tổng số tiền 11.200.000đ cho hội viên CCB trong dịp tết nguyên đán và ngày 27/7; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh; tổ chức cho hội viên, tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của

Đảng; Vận động hội viên tích cực tham gia Phong trào xây dựng nông thôn mới, đã huy động 1953 lượt ngày công của hội viên tham gia.

Hội Người cao tuổi: Năm 2024 thành lập 1 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau để tạo sân chơi cho các cụ sống vui, sống khỏe và kết nạp 122 hội viên đạt 96,8%.

Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền phối hợp ban chính sách xã hội thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người cao tuổi đã làm hồ sơ cho 20 cụ hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Hoàn thành hồ sơ mừng thọ, chúc thọ năm 2025 cho 149 cụ trong đó có 1 cụ 100 và 5 cụ trên 100 tuổi. Tết giáp Thìn tổ chức mừng thọ cho 165 cụ với tổng số tiền ngân sách nhà nước cấp là 55,5 triệu, con cháu các cụ đóng góp vào quỹ hiếu thảo 56 triệu đồng.

Trong dịp Tết Giáp Thìn tổ chức vận động khâu nối con em làm ăn ở nước ngoài, các tổ chức đoàn thể ở xã được 284,6 triệu đồng tặng 630 suất quà cho NCT và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết.

Tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tại hội nghị đã vinh danh 3 cụ tiêu biểu đề nghị UBND xã và đi tham dự hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại huyện.

Kết quả đánh giá xếp loại các tổ chức Chính trị xã hội trong năm 2024; Đoàn thanh niên được Trung ương Đoàn tặng bằng khen, có 5 tổ chức được cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Mặt Trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội LHPN Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi.

6. Quốc phòng, an ninh

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương: Tổ chức sơ khám tuyển tại xã 138 người, tham gia khám tuyển tại huyện 58 người, trúng tuyển 26 người (Quân sự: 22, Công an: 04); Chỉ tiêu giao quân 14 (Quân sự 12, dự phòng 1; Công an: 02 người). Cử lực lượng dân quân tham gia huấn luyện năm thứ nhất 18 đồng chí; huấn luyện trung đội cơ động, lực lượng tại chỗ 39 đồng chí; huấn luyện dân quân binh chủng xã 18 đồng chí; huấn luyện dân quân biển 10 đồng chí; dự bị động viên 06 đồng chí. Tham mưu, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, trực sẵn sàng chiến đấu vào các dịp lễ, tết trong năm.

An ninh, trật tự: Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. An ninh chính trị trật

tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững góp phần ổn định xã hội để phát triển kinh tế. Năm 2024 xảy ra 2 vụ vi phạm hình sự, 2 vụ vi phạm hành chính, xử phạt hành chính với số tiền 30,3 triệu đồng, tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ làm 02 người chết, 01 người bị thương; quản lý 09 đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng; lập hồ sơ quản lý 05 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương. Phối hợp công an huyện vận động giao nộp, thu giữ 07 bộ kích điện; tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý 16 trường hợp vi phạm TTTAGT.

7. Công tác cải cách hành chính:

Từng bước được triển khai thực hiện và đạt kết quả; Chú trọng tập trung cải tiến phong cách, lề lối làm việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: Sử dụng ký số, chỉ đạo điều hành, xử lý công việc trên hệ thống hồ sơ công việc theo đúng quy trình. Duy trì, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho nhân dân tại bộ phận một cửa đúng quy trình, quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, phong trào cán bộ, công chức “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Cuối năm 2024, UBND xã xếp thứ 14/20 xã trong toàn huyện về chỉ số cải cách hành chính.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm UBND xã đã làm hồ sơ đề nghị huyện tặng giấy khen thưởng cho 09 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua và XD NTM. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã bình xét và đề nghị Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 23 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiều phong trào như xây dựng Nông thôn mới, An ninh - Quốc phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các ban ngành, đoàn thể.

8. Công tác thi đua khen thưởng:

Công tác khen thưởng được tiến hành thường xuyên kịp thời đúng quy định, đảm bảo dân chủ, việc xét và đề nghị khen thưởng đã gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, và các chỉ tiêu thi đua, gắn với việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhiệm vụ chính trị của địa phương, các nhân tố mới, mô hình mới, các điển hình tiên tiến, từ đó có tác dụng tích cực, nhân điển hình ra diện rộng.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN:

1. Những hạn chế khuyết điểm.

Phong trào thi đua đã có bước chuyển biến những chưa đồng đều, hiệu quả phong trào chưa cao, thi đua chưa trở thành động lực, tuyên truyền, tự giác, phong trào thi đua chưa chú trọng xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến nhân ra diện rộng.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chưa quyết liệt, phong trào trong cán bộ và nhân dân cầm chừng, việc duy trì vệ sinh môi trường đạt thấp. Các chỉ tiêu về KDC nông thôn mới kiểu mẫu không đạt kế hoạch đề ra;

Một số phong trào thi đua sau khi phát động chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sơ kết, tổng kết đánh giá.

Công tác phân loại rác thải gắn với thực hiện phong trào “5 không 3 sạch” chưa đạt hiệu quả cao, dẫn đến khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn còn rất lớn.

Một số CLB, tổ, đội, nhóm, mô hình được thành lập nhưng chưa duy trì thường xuyên các hoạt động, chưa đem lại hiệu quả cao.

Cải cách hành chính mặc dù được tập trung chỉ đạo nhưng nhiều mặt còn hạn chế, một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

2. Nguyên nhân

Một số cán bộ năng lực hạn chế, nhận thức chưa đầy đủ, ý nghĩa tác dụng của phong trào thi đua.

Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn có tư tưởng bảo thủ, trì trệ, chậm đổi mới trong thực hiện các phong trào thi đua nhất là thi đua xây dựng NTM, chuyển đổi số.

Công tác tham mưu đôi lúc còn lúng túng, việc làm chưa đều chưa phát huy sức mạnh và tinh thần thi đua trong quần chúng nhân dân.

Tinh thần, thái độ của một bộ phận CBCCC, cán bộ thôn chưa thực sự tâm huyết với phong trào, nhiều nhiệm vụ được tổ chức triển khai bài bản nhưng khi tổ chức thực hiện chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Phần thứ 2:

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2025

I. MỤC TIÊU CHỦ YẾU.

1. Các chỉ tiêu kinh tế

- Tổng thu nhập xã hội 744 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn xã hưởng 13,663 tỷ đồng.

- Cơ cấu ngành nông - lâm - ngư đạt 23%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 20%, thương mại dịch vụ, xuất khẩu lao động 57%.

- Tổng diện tích lúa 1.177ha. Lạc 83 ha. Trồng rừng 115 ha, khai thác 15.000m³ gỗ rừng trồng. Tổng sản lượng đánh bắt thủy hải sản 910 tấn

- Xây dựng thành công 02 khu dân cư kiểu mẫu.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3,5%, hộ cận nghèo dưới 4%.

- Phần đầu 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia, Các thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; 11/11 thôn hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

- Vận động người dân tham gia BHYT đạt trên 96%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 82%. Giảm tỷ suất sinh xuống 8,5% giảm tỷ lệ sinh trên 2 con trở lên xuống dưới 28,5%. Tỷ lệ chất thải rắn sau sinh hoạt được thu gom đạt trên 82%.

- Hoàn thành chỉ tiêu khám tuyển và giao quân đạt 100%. Đảm bảo ANCT-TTATXH, an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

- Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 100%; Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã được công bố đạt 90%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới quản lý chặt chẽ về chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy tinh thần nội lực của người dân. Chỉ đạo thôn Trung Tiến xây dựng thành công khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, các thôn còn lại xây dựng đạt 7/10 tiêu chí.

- Tập trung cho công tác tuyên truyền. Nâng cao hiệu quả phong trào: “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” gắn với phong trào xây dựng NTM chú trọng đến chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, đơn vị văn hóa. Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, TDTT.

- Thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; chính sách trợ giúp xã hội; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo; Hỗ trợ làm nhà ở, phát triển xây dựng mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra giết mổ; phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi, thực hiện tốt công tác KHHGD vận động nhân dân mua thẻ BHYT.

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn,

- Tập trung chỉ đạo xử lý các tồn đọng về đất đai, TNMT, các chế độ chính sách.

- Xây dựng, thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý chất thải rắn trên địa bàn, thực hiện phân loại rác tại nguồn phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới.

- Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, công tác phòng ngừa, quản lý tốt công tác tạm trú, tạm vắng, hộ tịch, hộ khẩu, đúng quy định. Giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm ANTT, tai tệ nạn xã hội. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác an ninh chính trị, TTATXH, công tác PCTT TKCN.

- Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, tiếp nhận chủ trương chính sách mới hậu phương quân đội cho các đối tượng. Thực hiện tốt công tác khám tuyển và giao quân năm 2025 đảm bảo số lượng, chỉ tiêu giao.

Kính thưa toàn thể Hội nghị, Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại khó khăn, với khí thế thi đua sôi nổi tin tưởng rằng cán bộ và nhân dân xã nhà đoàn kết quyết tâm cùng nhau tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2025./.

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐ-KT huyện;
- TT Đảng ủy - HĐND - UBND xã;
- Trưởng, phó các ban ngành cấp xã;
- Chi ủy, BCS các thôn;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG TĐ-KT
CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung
CHỦ TỊCH UBND XÃ**

